

Nội dung bài viết

1. [5 mẫu bài văn Tả một loài cây mà em thích nhất lớp 2](#)
 1. [Mẫu bài văn Tả một loài cây mà em thích nhất lớp 2 số 1](#)
 2. [Văn mẫu lớp 2 Tả một loài cây mà em thích nhất số 2](#)
 3. [Văn mẫu Tả một loài cây mà em thích nhất lớp 2 số 3](#)
 4. [Bài văn mẫu lớp 2 Tả một loài cây mà em thích nhất số 4](#)
 5. [Bài văn mẫu hay Tả một loài cây mà em thích nhất lớp 2 số 5](#)

Tập làm văn lớp 2 **Tả một loài cây mà em thích nhất** chọn lọc hay nhất giúp các em học sinh tích lũy vốn từ, hoàn thiện kỹ năng viết bài văn miêu tả của mình một cách hoàn thiện làm tiền đề để viết các bài tương tự một cách hiệu quả nhất.

5 mẫu bài văn Tả một loài cây mà em thích nhất lớp 2

Dưới đây là một số mẫu bài văn **Tả một loài cây mà em thích nhất** lớp 2 đã được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc, hỗ trợ các em ôn tập. Mời thầy cô cùng các em học sinh cùng tham khảo dưới đây.

Mẫu bài văn Tả một loài cây mà em thích nhất lớp 2 số 1

Nhà bà ngoại ở đầu làng Hạ, cạnh hồ sen rộng hơn ba mẫu. Tháng ba, mặt hồ như được phủ một màu xanh biếc của lá sen. Có lá nằm bồng bênh trên mặt nước, có lá nhô cao như chiếc lọng xanh, cuống lá có nhiều gai. Đầu tháng tư, sen nở hoa. Sen hồng và sen trắng nở xoè to như cái bát, phô nhị vàng thơm ngào ngạt. Đi qua hồ sen, em cảm thấy lâng lâng, chiếc túi sách như mang hương sen đến lớp.

Văn mẫu lớp 2 Tả một loài cây mà em thích nhất số 2

Ngõ nhà em có mười cây cau trồng thành hai hàng thẳng tắp. Thân cau tròn, cao vút, bạc phéch, có từng vòng như đeo nhẫn. Tàu cau xanh biếc, uốn cong như những bàn tay xinh xinh xoè múa rất đẹp trong làn gió thoảng qua. Đêm hè, hoa cau ngạt ngào đưa hương. Mỗi buồng cau có hàng trăm quả bằng quả trứng gà, da xanh bóng. Năm tháng trôi qua, hàng cau vẫn hiền lành đứng trầm ngâm soi bóng xuống mảnh vườn thân thuộc nhà em.

Văn mẫu Tả một loài cây mà em thích nhất lớp 2 số 3

Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh lung linh trong nắng. Chào mào, sáo sậu, sáo đen,

đàn đàn lữ lữ bay đi bay về. Chúng nó gọi nhau, trêu ghẹo nhau, trò chuyện ríu rít. Ngày hội mùa xuân đây...

Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn. Cây gạo chấm dứt những ngày tung bùng, ồn ã, lại trở về với dáng vẻ xanh mát, trầm tư. Cây đứng im cao lớn, làm tiêu cho những con cò cập bến và những đứa con về thăm quê mẹ.

Bài văn mẫu lớp 2 Tả một loài cây mà em thích nhất số 4

Cây bàng trước nhà em được bố em trồng cách đây khoảng 5 năm. Mặc dù không được chăm sóc tốt nhưng cây vẫn lớn nhanh và lá rất xanh tốt. Cây cao khoảng 5 mét, tán xoè rộng khắp sân nhà em. Lá cây hình giống chiếc quạt mo nhưng bé hơn một chút. Trên cây có nhiều cành đan xen lẫn nhau và trên những cành ấy có nhiều lá. Lá bàng khi non thì màu xanh mượt và là chồi bé, khi lớn tạo hình chiếc quạt to dần to dần. Lá già có màu vàng nhưng nhuốm đỏ tím. Cây bàng toả bóng mát cho chúng em vui chơi, học tập. Em sẽ yêu thương và bảo vệ cây bàng nhà mình.

Bài văn mẫu hay Tả một loài cây mà em thích nhất lớp 2 số 5

Trên sân trường em có trồng rất nhiều cây xanh cao lớn, nhưng em thích nhất là cây phượng già ở giữa sân trường. Cây phượng cao lắm, cao hơn cả ngôi nhà ba tầng. Thân to như là hai cái cột nhà gom lại, với lớp vỏ nâu sẫm xù xì bên ngoài. Tán lá phượng to, xum xuê, xanh mát quanh năm. Khi mùa hạ về, nắng bắt đầu đỏ lửa thì cây cũng ra hoa. Mới đầu là từng đốm lửa nhỏ, sau ngày càng lan rộng ra. Trong tiếng ca bất tận của những chú ve sầu, cả tán phượng đỏ rực như ngọn đuốc trong những kì olympic. Màu đỏ ấy của hoa phượng, đã đi vào trong thơ ca nhạc họa, và đi cả vào trong trái tim những người học trò như chúng em.

►► **CLICK NGAY** vào nút **TẢI VỀ** dưới đây để tải về **Những bài văn mẫu: Tả một loài cây mà em thích nhất lớp 2 chọn lọc hay nhất** file PDF hoàn toàn miễn phí.